

Số: /BC- SNV

Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Tiến độ thực hiện Đề án “nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”**

Thực hiện Công văn số 5493/UBND- NC về việc thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng đối với Đề án “nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### **1. Công tác phổ biến, tuyên truyền**

Trong thời gian qua, Sở Nội vụ nghiêm túc phổ biến, quán triệt, triển khai tới công chức, viên chức và người lao động các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống ma túy như: Luật phòng chống ma túy; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 10/6/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Quyết định số 1040/QĐ- UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh về ban hành Đề án “nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 5027/KH- UBND ngày 27/9/2021 củ UBND tỉnh về Thực hiện chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025...Sở đã đăng ký cơ quan không có tệ nạn ma túy; phát động triển khai đến 100% công chức, viên chức và người lao động ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế, xây dựng cơ quan không có tệ nạn ma túy; đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

#### **2. Kết quả triển khai thực hiện**

Trong năm 2021, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đã chỉ đạo xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong cơ quan. Chủ động kiểm soát các nguy cơ khiêu khích đông người, đình công trái luật, mất trộm tài sản có giá trị lớn, để lộ công nghệ, bí mật Nhà nước, khi xảy ra vụ việc, phải tập trung xử lý, giải quyết kịp thời với sự chỉ đạo trực tiếp của những người có trách nhiệm, không để hậu quả xấu hơn.

Lãnh đạo Sở và các đoàn thể trong cơ quan làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm...không để hình thành các ổ nhóm cờ bạc

chuyên nghiệp, các đường dây mua bán số đề, cơ sở mua bán ma túy... Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nào để xảy ra các tệ nạn xã hội trên thì trưởng phòng, ban, trưởng các đơn vị trực thuộc phải kiểm điểm trách nhiệm và xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chịu xử lý kỷ luật của Đảng, hành chính của Nhà nước.

Phát động phong trào tố giác tội phạm, chống các tệ nạn xã hội trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động. Vận động công chức, viên chức tích cực gương mẫu thực hiện trật tự an toàn giao thông, trật tự nơi công cộng, an toàn phòng cháy, chữa cháy, thực hiện nếp sống văn minh.

Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện Đề án “nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025” tháng 11 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang./.

**Nơi nhận:**

- Công an tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Quang Đông**